



GIÁO PHẬN HƯNG HÓA
BAN BAXH – CARITAS HƯNG HÓA
Tòa Giám Mục Hưng Hóa
Số 70 Lê Lợi, P. Lê Lợi, Tx. Sơn Tây, Tp. Hà Nội, Việt Nam
✉ caritashh@gmail.com ; ☎ 0962260410

THƯ NGỎ

**V/v: XIN TRỢ GIÚP CÁC GIA ĐÌNH BỊ THIÊN TAI DO CON BÃO SỐ 2
NGÀY 23, 24/07/2024- TẠI CÁC TỈNH SƠN LA VÀ ĐIỆN BIÊN**

Sơn Tây, ngày 11 tháng 08 năm 2024

Kính gửi: Quý Cha và Quý Ân Nhân.

Kính thưa Quý Đấng và Quý vị!

Vào ngày 23 & 24/07/2024 vừa qua, những cơn mưa lớn kéo dài gây nên những thiệt hại nghiêm trọng cho anh chị em các sắc tộc đang sống tại các tỉnh Sơn La và Điện Biên Việt Nam.

Theo thống kê tại các tỉnh Sơn La và Điện Biên do lũ quét, sạt lở đất đã khiến 31 người thương vong, trong đó có: 19 người chết, 12 người bị thương. Tổng số có hàng ngàn ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó có trên ba trăm ngôi nhà phải di dời khẩn cấp; hơn hai trăm ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn; và gần một ngàn ngôi nhà bị ngập nước, chính vì vậy mà hàng trăm người sống trong cảnh màn trời chiếu đất, phải ở tạm trong các lều bạt hay ở nhờ tạm trong các gia đình xung quanh. Thiệt hại về giao thông, nhiều tuyến đường bị sạt taluy dương, sạt lở taluy âm; xói mòn lề đường; hư hỏng rãnh, cầu, cống gây sạt lở, ách tắc giao thông; 7 cây cầu treo bị lũ cuốn trôi....Về nông nghiệp, hàng ngàn hecta lúa mùa và hoa màu bị ngập và cuốn trôi; hàng trăm hecta cây trồng hàng năm và cây trồng lâu năm bị thiệt hại; trên hai trăm hecta ao nuôi thủy sản bị mất trắng... Ngoài ra, trên mười ngàn con gia súc, gia cầm bị chết và bị cuốn trôi, Bên cạnh đó còn có nhiều công trình thủy lợi và công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng nặng, 2 trạm y tế bị thiệt hại và 18 điểm trường bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, cần được khắc phục sớm để các em học sinh có thể khai giảng vào đầu năm học mới tới đây..

Kính thưa Quý Đấng và Quý vị, sách Diễm Ca nói: “*Nước lũ không thể dập tắt tình yêu*” (Dc 8,7). Vì tình yêu thương đối với anh chị em nghèo vùng bị thiên tai. Caritas, chúng con tha thiết kêu gọi sự quảng đại giúp đỡ của Quý Cha và quý vị Ân Nhân xa gần để các gia đình vùng Tây Bắc có lương thực, nhà ở, khắc phục hậu quả sau thiên tai, mong sao họ sớm ổn định cuộc sống để có thể vượt lên trên những khó khăn hiện tại, cũng như chống chọi với mùa mưa bão sắp tới. Mọi đóng góp của Quý Vị đều trân quý để cuộc sống của anh chị em các sắc tộc vùng Tây Bắc được bình yên.

Một lần nữa, chúng con xin chân thành cảm ơn. Nguyên xin Thiên Chúa chúc lành cho lòng quảng đại của Quý Đấng và Quý vị.

Hiệp thông trong Chúa Ki-tô,



Lm. Antôn Vũ Thái San

Giám Đốc Caritas Hưng Hóa

Mọi đóng góp có thể gửi vào số tài khoản của UB Bắc Ái Xã Hội – Caritas Hưng Hóa – Việt Nam
Tên TK: BAN BAC AI XA HOI – CARITAS HUNG HOA; Số TK: 4510 243 565 VND ; NH: BIDV
Xin làm ơn ghi rõ nội dung, mục đích Quý vị muốn giúp...